

**ส่วนที่ ๓**  
**การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ**

**๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ**

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ จัดให้มีและพัฒนา แหล่งน้ำขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ และระบบเสียงตามสาย ท่อกระจายข่าวงานอาคาร/ศาลา	แผนงาน เคหะ และชุมชน  แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง  สำนักปลัด  กองการศึกษาฯ
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	เป้าหมายที่ ๔ รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไข ปัญหาความยากจน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน การส่งเสริม คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ส่งเสริม คุณภาพ ชีวิต	กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา ก่อนปฐมวัย ส่งเสริมการศึกษา ขั้นพื้นฐานในระบบ ๑๒ ปี ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ การพัฒนาระบบ การศึกษาของท้องถิ่นไปสู่ความ เป็นสากล	แผนงาน การศึกษา	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	หมวดหมู่ที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลาง ทางการแพทย์และ สุขภาพมูลค่าสูง หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคน สมรรถนะสูง มุ่ง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ พัฒนาแห่งอนาคต	เป้าหมายที่ ๓ รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี ของทุกคนในทุกช่วง อายุ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน และแก้ไข ปัญหาความยากจน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	กลยุทธ์ที่ ๒ การป้องกันควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ถ้วนหน้า ส่งเสริมบริการ สาธารณสุขให้ทั่วถึง	แผนงาน สาธารณสุข	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม	หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคน สมรรถนะสูง มุ่ง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ พัฒนา แห่งอนาคต	เป้าหมายที่ ๓ รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี ของทุกคนในทุกช่วง อายุ เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความเหลื่อมล้ำทั้ง ภายในและระหว่าง ประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน และแก้ไข ปัญหาความยากจน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาสการ สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา ครอบครัว ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส	แผนงานสังคม สงเคราะห์	กอง สวัสดิการ สังคม
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม	หมวดหมู่ที่ ๔ ไทย มีความยากจนข้าม รุ่นลดลง และมี ความคุ้มครองทาง สังคมที่เพียงพอ เหมาะสม หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคน สมรรถนะสูง	เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจนทุก รูปแบบทุกสถานที่ เป้าหมายที่ ๓ รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี ของทุกคนในทุกช่วง อายุ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน และแก้ไข ปัญหาความยากจน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	กลยุทธ์ที่ ๒ การฝึกอบรมและ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริม การ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	กอง สวัสดิการ สังคม

		มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	เป้าหมายที่ ๕ บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง						
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	เป้าหมายที่ ๓ รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ และ ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาคความยากจน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการแข่งขันทุกระดับ และกลยุทธ์ที่ ๓ การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียร การสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง	หมวดหมู่ที่ ๔ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่ เป้าหมายที่ ๓ รับรองการมีสุขภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาคความยากจน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	แผนงาน งบกลาง	กองสวัสดิการสังคม  กองสาธารณสุข

	โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่ง	และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ เป้าหมายที่ ๕ บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง						และสิ่งแวดล้อม
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน / สังคมรักษาความสงบเรียบร้อย	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	กลยุทธ์ที่ ๓ การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด
๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต	เป้าหมายที่ ๓ รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน / สังคมรักษาความสงบเรียบร้อย	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	กลยุทธ์ที่ ๓ การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการบริการเป็นเลิศ การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ ทันสมัย	แผนงาน การรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม

๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	หมวดหมู่ที่ ๑๑ ไทยสามารถลด ความเสี่ยงและ ผลกระทบจากภัย ธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิอากาศ	เป้าหมายที่ ๑๕ ปกป้อง ป่าไม้ และ ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์จากระบบ นิเวศทางบกอย่าง ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการ และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ จัดการและการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมพื้นที่สี เขียวในชุมชน การฟื้นฟูอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การจัดตั้งศูนย์กำจัด ขยะมูลฝอยรวมและรณรงค์การ ลดปริมาณขยะ การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการกำจัดขยะ มูลฝอย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	สำนักปลัด
๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	หมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้น นำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป มูลค่าสูง หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมือง อัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้ อย่างยั่งยืน หมวดหมู่ที่ ๑๑ ไทยสามารถลด ความเสี่ยงและ ผลกระทบจากภัย ธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	เป้าหมายที่ ๑๓ ดำเนินมาตรการ เร่งด่วนเพื่อรับมือกับ การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและ ผลกระทบ เป้าหมายที่ ๑๕ ปกป้อง ป่าไม้ และ ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์จากระบบ นิเวศทางบกอย่าง ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการ และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชา ติและสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ จัดการและการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมพื้นที่สี เขียวในชุมชน การฟื้นฟูอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม การจัดตั้งศูนย์กำจัด ขยะมูลฝอยรวมและรณรงค์การ ลดปริมาณขยะ การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการกำจัดขยะ มูลฝอย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ	แผนงาน การเกษตร  แผนงาน เคหะและ ชุมชน	สำนักปลัด  กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	หมวดหมู่ที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมาย ของการท่องเที่ยวที่ เน้นคุณภาพและ ความยั่งยืน	เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริม การเติบโตทาง เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้าOTOP และการค้า ชายแดน	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ ที่ดี การจัด ระเบียบชุมชน / สังคมรักษาความ สงบเรียบร้อย	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านศิลป วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	กลยุทธ์ที่ ๕ การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หรือศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่น การ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น การส่งเสริมกิจกรรม ทางศาสนาในท้องถิ่น การ ส่งเสริมการปกป้องสถาบัน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป  แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	สำนักปลัด  กองการ ศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคน สมรรถนะสูง มุ่ง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ พัฒนา แห่งอนาคต หมวดหมู่ที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และ ตอบโจทย์	เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้ เมืองและการตั้งถิ่น ฐานของมนุษย์มีความ ปลอดภัยทั่วถึง พร้อม รับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ บริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความ มั่นคงชายแดนและ ความสงบเรียบร้อย	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ ที่ดี การจัด ระเบียบชุมชน / สังคมรักษาความ สงบเรียบร้อย	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนา ประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการ บริการเป็นเลิศ การพัฒนา องค์กรให้เป็นองค์กรที่ ทันสมัย	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	สำนักปลัด
๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมู่ที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และ ตอบโจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ ๗ รับรอง การมีพลังงานที่ทุกคน เข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย หมวดหมู่ที่ ๑๐ ลด ความเหลื่อมล้ำทั้ง ภายในและระหว่าง ประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ บริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความ มั่นคงชายแดนและ ความสงบเรียบร้อย	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ ที่ดี การจัด ระเบียบชุมชน / สังคมรักษาความ สงบเรียบร้อย	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน กระบวนการ ให้บริการ ประชาชนให้ เข้าถึงได้อย่าง เสมอภาค เป็นธรรม และ มีประสิทธิภาพ	กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาการลด ขั้นตอนในการให้บริการ ประชาชน การพัฒนาจัดบริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	สำนักปลัด

๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคน สมรรถนะสูง มุ่ง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ พัฒนา แห่งอนาคต หมวดหมู่ที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และ ตอบโจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ ๗ รับรอง การมีพลังงานที่ทุกคน เข้าถึงได้ เชื้อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย ๑๐ ลด ความเหลื่อมล้ำทั้ง ภายในและระหว่าง ประเทศ เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ บริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความ มั่นคงชายแดนและ ความสงบเรียบร้อย	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ ที่ดี การจัด ระเบียบชุมชน / สังคมรักษาความ สงบเรียบร้อย	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ ส่งเสริมการ มีส่วนร่วม ของประชาชน ในการแก้ไข ปัญหา และพัฒนา ท้องถิ่น	กลยุทธ์ที่ ๘ การพัฒนาการมี ส่วนร่วมของประชาชน การ พัฒนาโดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลางในการ พัฒนาท้องถิ่น	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	สำนักปลัด
----	---	---	--	---	--	---	--	-------------------------------	-----------